

## รายงานการประชุมแสดงความคิดเห็นโครงการก่อสร้างอาคารตลาดหนองบัวบาน และการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

นางศุภรศมี มิลินคณาพัฒน์

รักษาการ ปลัด อบต.

- เรียนท่านนายก นายสุขุม สีนสายอ นายก อบต.หนองบัวบาน ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุม และสวัสดิ์พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านคะ ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญ ท่านสุขุม สีนสายอ นายก อบต.หนองบัวบาน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมในครั้งนี้ เรียนเชิญคะ

**นายสุขุม สีนสายอ**

**นายก อบต.หนองบัวบาน**

- กราบสวัสดิ์ ผู้นำชุมชน ท่านผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องชาวตำบลหนองบัวบาน การประชุมในวันนี้ เพื่อปรึกษาหารือ อยากจะให้ ท่านผู้นำท้องถิ่น พ่อค้า แม่ค้า และพี่น้องชาวตำบลหนองบัวบาน ได้มีการรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายที่ผมอยากจะทำให้แก่ชาวบ้านตามที่ผมได้หาเสียงไว้

- ส่วนของตลาดนั้นทุกคนได้ใช้ร่วมกันและเราก็ได้เห็นที่ปัจจุบันตลาดของเราเป็นยังไง การแสดงความคิดเห็นของท่านในครั้งนี้จะได้นำไปเป็นความรู้ ขอปรับปรุงเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติใน อบต.ของเรา เพื่อจะเป็นการพัฒนาต่อไป

- ในส่วนของการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะอยู่ในส่วนของอาคารหลังเก่า อบต.ตำบลหนองบัวบาน ปัจจุบันเราให้ความอนุเคราะห์แก่ กศน.ตำบลหนองบัวบาน อาศัยอยู่ และสภาพตัวอาคารนั้นมีการชำรุดทรุดโทรม ช่วงฤดูฝนน้ำก็ท่วมตัวอาคาร และช่วงเทศกาลการดูแลการเข้าเวรยาม ดูแลเรื่องความปลอดภัย ของ อปพร.จะค่อนข้างลำบาก ในเรื่องห้องน้ำที่ไม่สะดวกแก่ผู้เข้าเวรยามและผู้ที่มาใช้บริการ ผมจึงอยากปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ไปในทางที่ดีขึ้น ตรงนี้เป็นทรัพย์สินของ อบต.เรา ซึ่งทุกท่านที่เสียภาษีเป็นเจ้าของร่วมกัน ผมจึงอยากให้ทุกท่านร่วมกันแสดงความคิดเห็นในส่วนการก่อสร้างอาคารตลาดและการก่อสร้างอาคารป้องกันหลังใหม่นี้

- และในการที่มาประชุมในวันนี้เพื่อรับรู้และรับฟังข้อเสนอแนะของทุกท่าน เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงานอย่างถูกต้อง โดยผ่านงานวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อจัดทำแผนเพิ่มเติม ในส่วนของการเข้าขอมติจากสภาฯ และในส่วนของกองช่างเป็นผู้ดำเนินการดูแลการออกแบบและการก่อสร้าง และในส่วนของรายละเอียดของโครงการและขั้นตอนการทำงาน ผมขออนุญาตให้ สิบเอก เดชา คนที่ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปครับ เรียนเชิญครับ

**สิบเอก เดชา คนที่**

**นักวิเคราะห์นโยบายและแผน**

- กราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ท่านผู้นำหมู่บ้าน และท่านสมาชิกสภาฯ และสวัสดิ์พ่อแม่พี่น้องชาวตำบลหนองบัวบาน ที่รักและเคารพทุกท่าน ในส่วนของกระผม สิบเอก เดชา คนที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน วันนี้ผมจะกล่าวถึงที่ไปที่มาของนโยบายท่านผู้บริหาร และแนวทางการพัฒนาของตำบลหนองบัวบาน

ซึ่งโครงการตัวนี้ยังเป็นตัวนโยบายอยู่ ยังไม่เป็นตัวโครงการและยังไม่เป็นแนวทางที่จะลงปฏิบัติ วันนี้จึงจะเป็นการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและขอปรึกษาหารือเกี่ยวกับนโยบายของท่านผู้บริหาร นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานนั้น จะมีการพัฒนาไปในทิศทางใด เกี่ยวกับการพัฒนาตลาดและอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ในการประชาคมในวันนี้ สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน มีองค์ประกอบอยู่ด้วย ๕ ฝ่าย

๑. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ

๒. คณะผู้บริหารท้องถิ่น

๓. พนักงานข้าราชการ

๔. ประชาชนทุกคนในตำบลหนองบัวบาน ส่วนสำคัญที่สุด เพราะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และทุกคนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ

๕. ผู้กำกับดูแล (ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ)

ทั้ง ๕ องค์ประกอบนี้มีการช่วยเหลือกันและดำเนินการในกรอบหน้าที่ของส่วนของตนเอง การพัฒนาตำบลของเราจะเป็นไปในทิศทางที่เข้มแข็งและยั่งยืน และคณะผู้บริหารมีหน้าที่กำหนดนโยบายเพื่อจะพัฒนาตำบล

- ในส่วนนโยบายของคณะผู้บริหาร ท่านเสนอและให้นโยบายมาเพื่อพัฒนาตลาดตำบลหนองบัวบาน อยากให้ตลาดตำบลเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการพัฒนาตำบล อย่างเช่น การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ บางท่านอาจจะทำอาชีพเกษตร อาชีพประมง หรืออาชีพต่างๆ เป็นการส่งเสริมการนำสินค้ามาจำหน่าย ณ ตลาดตำบลของเรา เราอยากพัฒนาตลาดให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ เป็นตลาดที่ได้มาตรฐานในอนาคตต่อไป

- ทางท่านผู้บริหารถามผมว่า มันสามารถทำตามนโยบายตัวนี้ได้ไหม ในส่วนของผมมีหน้าที่ในการวิเคราะห์นโยบายและแผน นโยบายของทางผู้บริหารนั้นเป็นนโยบายตามอำนาจหน้าที่ของพระราชบัญญัติกำหนดขั้นตอน และกระจายอำนาจ อยู่ในหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบานที่จะต้องดำเนินการอยู่แล้ว คือการจัดให้มีและควบคุมตลาด แล้วก็ทำเทียบเรือ หรือทำข้ามต่างๆ ในข้อระเบียบกฎหมายว่าไว้ และในส่วนของอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย ที่นี้ผมจะขอพูดถึงในส่วนในเรื่องตลาดและสรุปให้เสร็จก่อน ในส่วนอาคารป้องกันฯ นั้นเราจะพูดเป็นประเด็นหลังตามขั้นตอน

- ผมวิเคราะห์นโยบายของท่านผู้บริหารแล้วนั้น เป็นแนวนโยบายที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหมายความว่า เป็นโครงการที่พึงกระทำได้แต่จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบจัดทำบริหารนโยบายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงบประมาณ ความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นองค์ประกอบหลัก ก็เลยเป็นที่มาของการจัดเวทีประชาคมแสดงความคิดเห็นในวันนี้ ก็คือทางผู้บริหารนั้นนำนโยบายมาเสนอต่อประชาชนให้ได้รับทราบ แล้วให้พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาใช้ดุลพินิจและความคิดเห็นเพื่อแสดงความคิดเห็นแล้วก็ปรึกษาหารือกัน หาข้อเสนอแนะเพื่อจะหาทางออกที่ดีที่สุดในการพัฒนาตำบลหนองบัวบาน และขอเรียนอีกครั้งว่า ยังเป็นเพียงแค่นโยบายซึ่งยังไม่เป็นตัวโครงการ และเข้าไม่เข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ หลังจากการวิเคราะห์นโยบายของผมเสร็จแล้ว ในส่วนของผมก็ต้องวิเคราะห์แผนโครงการนั้นจะดำเนินการได้จะต้องปรากฏในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามข้อระเบียบกฎหมาย และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจน ถ้าโครงการพัฒนาที่ไม่ใช่บริการสาธารณะตรงนั้นเขาไม่เรียกโครงการพัฒนา เขาเรียกเป็นโครงการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ แต่ถ้าเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น ที่เป็นเกี่ยวกับการบริการสาธารณะต่างๆ ที่เป็น ตลาด ถนนหนทาง จะต้องปรากฏใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วถ้านโยบายของผู้บริหารไม่ขัดต่อกฎหมาย จะดำเนินการต่อไปได้และจะนำตัวโครงการนี้มาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังที่กล่าวข้างต้นก็คือเป็นที่มาว่าการที่จะนำแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้มาบรรจุลงก็ต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างด้วย องค์ประกอบของแผนหลักๆประกอบไปด้วย ๑.ชื่อโครงการ ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์โครงการ ผลผลิตของตัวโครงการนี้เดียวจะให้ทางกองช่างเป็นผู้นำเรียนรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ ตัวชี้วัดคือการวัดผลตัวโครงการ และก็มีผลที่คาดว่าจะได้รับตามมาในการทำโครงการนี้เป็นอย่างไร และองค์ประกอบสำคัญหลักคือ งบประมาณ ขาดตัวนี้เราก็ทำไม่ได้ และวันนี้จะนำเรียนที่ไปที่มาของแหล่งงบประมาณที่จะใช้ทำโครงการ และมีผลกระทบยังไงในการจะทำโครงการในครั้งนี้หลังจากนี้พอในส่วนนโยบายและงานวิเคราะห์แผนจะนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างไรเมื่อเป็นแผนเสร็จแล้ว และก็จะมาดูว่าโครงการต่างๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ อบต.นั้น มีส่วนไหนรับผิดชอบบ้าง และนำเรียนท่านนายกว่าการพัฒนาตลาดสดของตำบลหนองบัวบานนั้น โดยหลักจะอยู่ในส่วนงบดำเนินงานครับ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ของ อบต.หนองบัวบาน ในส่วนของเนื้อหาที่จะพัฒนาตลาดสดในครั้งนี้เป็นการก่อสร้างอาคารฉนั้นในเนื้อหาจะไม่ได้อยู่ในแผนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะไปอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและโยธาของกองช่างที่เป็นงานก่อสร้าง แต่ว่าในการพัฒนาตลาดสดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองช่างก็จะทำหน้าที่ในแต่ละส่วนตามกรอบอำนาจหน้าที่ของของตนเอง

- การประชาคมของเราในวันนี้ ก็จะต้องทำตามหน้าที่บทบาทของตนเองคือการมีส่วนร่วมการพัฒนาโครงการตามนโยบายจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ก็ขอให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมแสดงออกอย่างตรงไปตรงมา และขอให้เราเป็นผู้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยใช้หลักเหตุผลและใช้ถ้อยคำที่สุภาพมาแสดงความคิดเห็น เพื่อสรุปนโยบายการพัฒนาตลาดสดนี้สมควรที่จะดำเนินการต่อหรือว่าเราจะเอานโยบายนี้ไปเป็นการพัฒนาอย่างอื่น เราก็มาพูดกันต่อไปในขั้นตอนการสรุป และทุกท่านพอจะทราบแล้วนะครับว่าที่ไปที่มาของนโยบายและแนวทางการพัฒนาว่าเป็นไปตามกรอบกฎหมายและเป็นนโยบายที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และเป็นอำนาจหน้าที่ของ อบต. ในการปฏิบัติงานด้วย แต่ว่าทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความพึงต้องการของประชาชนว่าต้องการไหม ถ้าประชาชนไม่ต้องการนโยบายนี้ ผู้บริหารก็จะนำไปแปลงเป็นนโยบายการพัฒนาด้านอื่นๆต่อไป และผมให้ทุกท่านกล้าแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมนี้ เพราะว่าทุกความคิดเห็นของท่านจะเป็นข้อมูลในการพัฒนาตำบลของเรา ยิ่งเราแสดงความคิดเห็นมากเท่าไรเราก็ได้ข้อมูลและปัญหาใหม่ๆที่จะนำไปเป็นนโยบายแก่ผู้บริหารเพื่อนำมาแก้ไขให้พี่น้องประชาชนในตำบลของเรามากขึ้นเท่านั้น ไม่เป็นการเสียเวลา สำหรับกระผมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนขอขอบคุณพี่น้องประชาชน และจะมาพบพี่น้องอีกรอบหนึ่งในขั้นตอนการสรุป ขอยกเวทีประชาคมคืนให้ ท่านหัวหน้าสำนักปลัดเพื่อกล่าวดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

## **นางศุภรัศมี มิลินคณาพัฒน์**

### **รักษาการ ปลัด อบต.**

- ขอบคุณ สิบเอก เตชา คนที นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อธิบายที่ไปที่มาของการจัดเวทีประชาคมในครั้งนี้ได้ชัดเจนมากค่ะ ความคิดเห็นของท่านในวันนี้จะนำไปสู่การสนับสนุนการนำไปเพิ่มเติมในแผนของนโยบายที่ท่านผู้บริหารจะดำเนินการต่อไป รวมไปถึงตัวชี้วัดของโครงการต้องทำอย่างไรบ้างสิ่งที่ต้องการคือความคิดเห็นของท่านได้แสดงความคิดเห็นในวันนี้ ก่อนอื่นทุกๆท่านจะได้รับทราบในโครงการตลาดนี้ ภายในโครงการจะมีอะไรบ้าง อยากจะให้ท่านนายกได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับนโยบาย ทำให้ถึงได้มีนโยบายในการที่จะพัฒนาตลาดต่อไป เรียนเชิญท่านนายกคะ เรียนเชิญค่ะ

**นายสุขุม สีนสายอ**

**นายก อบต.หนองบัวบาน**

- จากการที่ได้รับการประเมินเรื่องตลาดน้ำซ้อ เราตกเรื่องคะแนนความสะอาดไม่ผ่าน ความไม่เป็นระเบียบ การจัดการขยะของพ่อค้าแม่ค้าในหลาย ๆ อย่าง ทำให้เราไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินนั้น ที่ผมอยากจะพัฒนาตลาดตรงนี้เพราะผมมองว่าทุกคนตำบลหนองบัวบานได้ใช้ตลาดร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นตลาดหรือวัดที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข ตลาดเป็นส่วนที่เกี่ยวกับสาธารณสุขที่ชาวบ้านได้ใช้ ชาวประมงก็นำปลามาขาย พ่อค้าแม่ค้าที่ปลูกผักก็นำมาจำหน่ายที่ตลาด ตลาดหลังเก่าของเรานั้นยังไม่สมบูรณ์คือในส่วนของคนเตอร์ตรงนี้ผมต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้นำเอาแบบมาให้ทุกท่านได้ดูกัน แต่แบบค่อนข้างที่จะสมบูรณ์พอสมควรแล้วครับเรื่องการประเมินราคาและประเมินวัสดุ ในส่วนที่จะขยายออกมาเพิ่มเติมจะประมาณอาคารหลังเก่าปริมาณงานเท่ากันแต่ระดับจะสูงกว่า ส่วนของคนเตอร์ของพ่อค้าแม่ค้าจะเป็นระเบียบเรียบร้อย จะเป็นคนเตอร์ปูนซีเมนต์ข้างล่างนั้นจะสามารถเก็บของได้ ทางเดินให้กับประชาชนผู้ที่มาใช้บริการกว้างขวางมากขึ้น มีร่องน้ำและห้องน้ำที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ผมและทางกองช่างได้ออกแบบถึงบำบัดน้ำประมาณหนึ่งหมื่นลิตรและจะขยายท่อระบายน้ำก่อนน้ำจะลงสู่ธรรมชาติ ทุกท่านคงได้เห็นตรงมุมบ้านพ่อโสธรจะมีท่อที่อุดตันจากบ่อพักน้ำเสีย มันจะอุดตันและส่งกลิ่นเหม็นเพราะท่อน้ำมันมีขนาดเล็กและร่องน้ำตื้นเกินไป และอาคารใหม่ผมออกแบบให้แยกสัดส่วนอย่างชัดเจนสำหรับการขายอาหารปิ้งย่าง และการจัดการการจราจรของตลาดจัดแบ่งทางเข้า-ออก ชัดเจนและแบ่งโซนที่จอดรถให้ผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน เพราะว่าบางครั้งอาจจะมีการที่เด็กๆที่มากับผู้ปกครองอาจจะวิ่งไปตัดหน้ารถคนอื่นได้ ความอันตราย ความปลอดภัย ควรจะมีเพิ่มมากขึ้นครับ

- ผมขออธิบายในส่วนของอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่สภาพตำบลเก่าของตำบลเรา อย่างที่ผมได้นำเรียนในเริ่มต้นแล้วว่าตรงนั้นเป็นสมบัติของ อบต.เรา ตอนนี้อาคารนั้นมีความชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ และผมจะขอทั้งหมดที่อาคารเพื่อการก่อสร้างเพื่อจะนำโครงการตัวนี้บรรจุเข้าในแผนไว้ ถ้าท่านเห็นด้วยก็จะได้นำนโยบายเข้าสู่ขั้นตอนของโครงการเพื่อบรรจุแผน หรือถ้าท่านไม่เห็นด้วยก็เป็นแค่แนโยบายที่มานำเสนอแล้วก็จบไป เพราะผมมองเห็นว่าอาคารปัจจุบันของเราค่อนข้างไกลและการบริการให้แก่ประชาชนอาจจะล่าช้า

**นายขันตี ชัยสงค์**

**ประชาชนตำบลหนองบัวบาน**

- ผมขออนุญาตครับ ผมว่าเอาทีละเรื่องก่อน เรามาพูดเรื่องในส่วนตลาดให้จบก่อน แล้วค่อยพูดในเรื่องของโครงการอื่น เดี่ยวมันจะสับสนประเด็นกันครับ

**นายสุขุม สีนสายอ**

**นายก อบต.หนองบัวบาน**

- ผมขอเชิญ นายครรชิต มิตรสันเทียะ วิศวกรโยธา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ได้อธิบายโครงสร้างของอาคารตลาดต่อไปครับ เชิญครับ

นายครรชิต มิตรสันเทียะ

วิศวกรโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

- เรียนท่านนายก คณะบริหาร ท่านประธานสภา ท่านสมาชิกฯ ท่านผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน พี่น้อง ผู้เข้าร่วมประชุม ผม นายครรชิต มิตรสันเทียะ วิศวกรโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ในส่วนงานที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นส่วนงานการออกแบบอาคารตลาดสดหลังใหม่ เรายังใช้โครงการว่า โครงการก่อสร้างอาคารตลาดหนองบัวบาน เราจะทำเหมือนโครงสร้างเดิมแบบหลังเก่า มีเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ (๑) หลังคาโดมจะสูงกว่าอันเดิมประมาณ ๑ เมตร ๒๐ ซม. (๒) ตัวชายคากันสาดยื่นออกตัวอาคารประมาณ ๓ เมตร ทั้งหมด ๓ ด้าน (๓) พื้นปูนอาคารตลาดจะสูงกว่าพื้นคอนกรีตประมาณ ๓๕ ซม. (๔) ทางลาดอาคารตลาดสำหรับผู้พิการ (๕) ก่อสร้างเคาน์เตอร์ก่ออิฐ ฉาบปูน พื้นที่วางขายจะเป็นขัดมันแทนการปูกระเบื้องมัน จะสกปรกและรอยปูกระเบื้องจะมีเศษฝุ่น เคาน์เตอร์มีทั้งหมด ๔๐ เคาน์เตอร์ (๖) มีห้องทำงานให้แก่ผู้ดูแลตลาด ๑ ห้อง และเว้นทางเดินให้แก่พ่อแม่พี่น้องผู้มาใช้บริการให้เดินได้สะดวก (๗) จะมีปลั๊กไฟประจำเคาน์เตอร์และมีปลั๊กไฟกันน้ำรอบนอกอาคารทั้ง ๔ ด้าน ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ มีทั้งหมด (๘) ก๊อกน้ำนอกตัวอาคาร (๙) ใส่ช่องบานปิด-เปิด แยกพื้นที่ใช้สอย อาหารเปียก แห้ง บึงย่าง เคาน์เตอร์ผัก ในส่วนแบบคร่าวๆที่ผมทำการออกแบบไว้ครับ แต่ก็สรุปราคากันยังไม่ได้ เพราะว่าอยู่ในขั้นตอนการประเมินราคาและค่าวัสดุอยู่ ดูแล้วหลังเก่ากับหลังใหม่นั้น การออกแบบในครั้งนี้ก็ทำให้พี่น้องชาวหนองบัวบานและผ้าใช้บริการสะดวกสบายมากขึ้นครับ ในส่วนของกองช่างก็มีประมาณเท่านี้ครับ ถ้าหากมีเรื่องสงสัยสอบถามได้เลยครับ ขอขอบคุณครับ

นางศุภรต์ศรี มลิณคณาพัฒน์

รักษาการ ปลัด อบต.

- ขอขอบคุณทาง นายครรชิต มิตรสันเทียะ วิศวกรโยธา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ตามที่ ผอ.กองช่างได้แจ้งไปเมื่อข้างต้นก็พอจะทราบรายละเอียดภาพรวมโดยกว้าง ๆ ของโครงการ ที่นี้บางท่านอาจจะบอกว่าตลาดเดิมก็ได้อยู่แล้ว ทำไมต้องมีอีกตลาดหนึ่ง พ่อแม่พี่น้องจะมีอะไรไปจ่ายเพิ่มเติม จะมีคนมาซื้อใหม่ การพัฒนาถ้ามีเกิดขึ้น ตลาดของเราก็มีการพัฒนาขึ้น มีความสะอาด มีความสะดวก พ่อแม่พี่น้องมีแหล่งทำมาค้าขาย ในส่วนคนที่อยู่ต่างจังหวัดไปทำงานนอกพื้นที่ อยากกลับมาดูและคุณพ่อคุณแม่ที่บ้าน เรายังมีอาชีพและมีแหล่งที่ทำมาค้าขายที่ตลาดบ้านตนเอง และตลาดของเรามีการพัฒนาที่ใหญ่ขึ้น พี่น้องประชาชนที่อยู่ในตำบล อยู่ตำบลรอบข้างๆของเราก็มีโอกาสได้จับจ่ายซื้อของที่ตำบลของเรา พ่อแม่พี่น้องได้มีการขยายพื้นที่ที่จะมีผลผลิตทางการเกษตรบ้าง มีความรู้ความสามารถในการค้าขาย เราก็จะมีพื้นที่ในการค้าขายเพิ่มขึ้นให้แก่พี่น้องประชาชนของเรา นี่ก็คือเหตุผลของการพัฒนาในครั้งนี้จากท่านนายกของพวกเราค่ะ เมื่อเราได้ฟังอย่างนี้แล้ว ช่วงต่อไปจะได้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นว่า ท่านมีความคิดเห็นกันอย่างไร และจะปรับเปลี่ยนในส่วนของนโยบายนี้ยังไง หรือมีข้อท้วงติงตรงไหน เป็นการแสดงความคิดเห็นแบบเปิดกว้าง ก็ขอเชิญทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นได้เลยค่ะ ก่อนจะแสดงความคิดเห็นขออนุญาตแจ้งชื่อ-สกุลก่อนนะคะ เรียนเชิญค่ะ

นายสำคัญ ชัยมีแรง

ประชาชนตำบลหนองบัวบาน หมู่ที่ ๘

- เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ท่านคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พี่น้องเราทุกท่าน ผม นายสำคัญ ชัยมีแรง ประชาชนตำบลหนองบัวบาน หมู่ที่ ๘ ผมมีความตั้งใจที่ได้โอกาสเข้าร่วม

ประชาคมในวันนี้เพื่อแสดงความคิดเห็นและถามปัญหาที่นำไปให้เราได้ทราบกัน ดีใจที่มีงบประมาณเพื่อมาพัฒนาตำบลของพวกเรา แต่ความจำเป็นของพี่น้องเรานั้นมันอยู่ที่ตรงไหน และการพัฒนามีหน้ามีตาในทุกภาพส่วนไหน แต่ก็ไม่รู้ว่ายากประเด็นไหนในแผนมาแต่ละปีมาไว้หรือไหม และผมมีอยู่สองประเด็นที่อยากถาม ๑. จะทำเลยหรือจะเข้าไปในแผนไว้ก่อน ๒. ตัวอาคารจะมีผลกระทบกับกิจกรรมประเพณีของตำบลของเราไหม ถ้าเกิดพี่น้องเรามีการจ้างหมอรา วรดนตรี มันจะไปกระทบไหม ขอให้พิจารณากันดี ๆ เพราะเป็นศาลเจ้าพ่อของเรา ผมก็มีความคิดเห็นตรงกันและยินดีกับนโยบายนี้ ก็ดีหมดถ้ามีงบประมาณมาทำมาพัฒนาให้ตำบลเราดีขึ้น เราก็อาศัยอำนาจของสมาชิก อาศัยสภาให้ดูช่วยกัน ถ้าวางพวกเราได้มีโอกาสได้สร้างได้พัฒนาตำบลของเรา

- อีกเรื่องที่ผมอยากสอบถาม ผมได้เข้าร่วมประชุมแผนในแต่ละปี ผมเคยคุยกับสมาชิก อบต. ให้ดูด้านพื้นฐานเรื่องน้ำ เรื่องการเกษตร โครงการที่ผมทำไว้ ๒-๓ โครงการจะดำเนินการต่อหรือไม่ต่อก็ให้ชี้แจงให้ฟังด้วยนะครับ ปากท้องของพี่น้องประชาชนคอเรื่องน้ำ เรื่องการเกษตรผมขอฝากเรื่องไว้ด้วยนะครับ ให้ท่านนายกได้ไปพิจารณาในสภาด้วยนะครับ ขอบขอบคุณครับ

**นางศุภรศมี มลิณคณาพัฒน์**

**รักษาการ ปลัด อบต.**

- ขอขอบคุณค่ะ เราเอาประเด็นตลาดสดมาพูดกันก่อน ส่วนในเรื่องอื่น ๆ ให้ท่านนายกไปตอบในเรื่องอื่น ๆ นะคะ มีท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมคะ เรียงเชิญค่ะ

**ประชาชนตำบลหนองบัวบาน**

- ผมอยากสอบถามท่านนายกว่า พื้นที่อาคารตลาดใหม่พอไหมครับ พื้นที่ก็ต้องเหลือไว้ทำกิจกรรมด้วย แต่โครงสร้างผมว่าดีแล้วครับ

**นางศุภรศมี มลิณคณาพัฒน์**

**รักษาการ ปลัด อบต.**

- ขอขอบคุณค่ะ ทุกท่านก็เป็นห่วงเรื่องพื้นที่จัดกิจกรรม เดี่ยวให้ท่านนายกชี้แจงในรอบเดียว นะคะ มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นอีกไหมคะ

**ตัวแทนจาก รพ.สต.ตำบลหนองบัวบาน**

- ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน คณะผู้บริหาร ท่านผู้นำ พี่น้องประชาชนตำบลหนองบัวบาน ผมตัวแทน จาก รพ.สต.ตำบลหนองบัวบาน มาแทนท่าน ผอ. รพ.สต.ตำบลหนองบัวบาน โครงการตลาดสดน้ำซื่อ เท่าที่ผมทำงานในส่วนของการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการนี้เราคุยกันมา ๓-๔ ปีแล้วนะครับ แต่ว่าในส่วนการบริหารจัดการเปลี่ยนผู้บริหารนโยบายแต่ละชุดก็เปลี่ยน แผนเราก็เปลี่ยน ผมและทีมงานทางจังหวัดมาดูตลาดสดน้ำซื่อเมื่อปีที่แล้ว มีท่านนายก และกองสาธารณสุข ร่วมด้วย ในตำบลหนองบัวบานมีตลาดสดแค่แห่งเดียว แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็นลุ่มลำชี พี่น้องบ้านโนนโพธิ์ พี่น้องตำบลมะเกลือโนนทอง พี่น้องตำบลส้มป่อย มาซื้อของและมาขายของในตลาดสดของเรา เพราะฉะนั้นในเรื่องตลาดน้ำซื่อนี้จะสอดคล้องกับนโยบายของท้องถิ่นแล้วกันนโยบายของทางสาธารณสุขด้วยครับ ตอนที่เราถูกประเมินตลาดหลังเก่านี้ เราตกอยู่ข้อเดียวและจะต้องปรับปรุงคือระบบน้ำเสีย พอผมได้ยินเรื่องโครงสร้างอาคารหลังใหม่ ผมใจชื่นขึ้นมาเลยครับ ถ้าเป็นอาคารหลังใหม่ที่ผมได้ฟังจากที่ทางทีมผู้บริหารและ ผอ. กองช่างได้เล่า

รายละเอียดมา ก็น่าจะเป็นโดมและตลาดที่เป็นมาตรฐาน ในส่วนตัวผมนั้นผมมีความเห็นด้วยครับ ที่นี้ได้อะไร ถ้าตลาดเราผ่านการประเมินตลาดสดน่าซื้อ พี่น้องพ่อค้าแม่ค้าจะได้ขายตลอดทั้งวันเหมือนตลาดสดบ้านหนองบัวใหญ่ จะมีป้ายรับรองให้ร้านค้าส่วนนี้จะเป็นหน้าที่ของสาธารณสุขที่ไปตรวจสอบ ทุกส่วนก็จะแยกกันอย่างชัดเจนมากขึ้นอย่างที่ท่านนายกพูดไป อันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวผมเห็นด้วยครับ จะมีมติจากชาวบ้านอย่างไรเราค่อยยกมือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นแผนที่มาทำประชาคมไว้ก่อน ถ้าผ่านก็จะได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ดังนั้นเรื่องของความสะอาด สิ่งแวดล้อม ลักษณะทางกายภาพประกอบกัน สามารถทำให้ผ่านได้ครับในการประเมินแค่เราทำตามขั้นตอนและมีแผนรองรับว่าเราจะทำอย่างไร ที่กล่าวไปเป็นสิ่งที่จะมาบอกให้พี่น้องได้รับรู้ว่า ทางทีมงาน รพ.สต.ทำงานอะไรร่วมกับ อบต. และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมบ้าง ในเรื่องของการบริหารจัดการของตลาด สุดท้ายนี้ขอฝากไว้กับพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันใช้บริการตลาดดูแลรักษาเรื่องของความสะอาด น้ำเสีย หรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับตลาด ขอให้ทุกคนสอดส่องดูแลช่วยกันครับ ขอขอบคุณครับ

**นางศุภรศมี มิลินคณาพัฒน์**

**รักษาการ ปลัด อบต.**

- ขอขอบคุณค่ะ ตัวแทนจาก รพ.สต.ของพวกเรา ขอเชิญท่านต่อไป เรียนเชิญค่ะ

**นายรัตนะ ยันบัวบาน**

**ประชาชนตำบลหนองบัวบาน หมู่ที่ ๙**

- ขอกราบเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมกับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นฝ่ายป้องกัน ฝ่ายปกครองหรือฝ่ายอื่นๆ ทุกท่าน ที่มาเข้าร่วมประชาคมในวันนี้ ผมอยากถามว่า ๑.การสร้างอาคารตลาดหลังใหม่นี้จะสร้างทับอาคารหลังเดิมหรือขยายไปทางทิศใต้ ๒. การที่จะสร้างอาคารตลาดหลังใหม่นี้จะใช้งบประมาณมากกว่าเดิมเท่าไร ๓. พื้นที่จากหลังเดิมไปหาหน้าศาลเจ้าพ่อเหลือไม่เยอะ แล้วจะสร้างออกไปอีกประมาณเท่าไร ครับ ขอฟังละเอียดให้ชัดเจนครับ เพื่อความเข้าใจของพี่น้องประชาชนครับ ขอขอบคุณครับผม

**นางศุภรศมี มิลินคณาพัฒน์**

**รักษาการ ปลัด อบต.**

- ขอขอบคุณค่ะ มีท่านไหนจะเสนอความคิดเห็นอีกไหมค่ะ ต่อไปให้ท่านนายกได้ตอบคำถามที่ท่านทุกคนได้ถามเข้ามาค่ะ ขอเรียนเชิญท่านนายกค่ะ เรียนเชิญค่ะ

**นายสุขุม สิ้นสายอ**

**นายก อบต.หนองบัวบาน**

- ขอขอบคุณทางอดีตผู้ใหญ่สำคัญ ซัยมีแรง ทาง รพ.สต. และท่านรัตนะ ที่ได้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามา ในส่วนงบประมาณทาง อบต.เรา มีเงินสะสมประมาณ ๕ ล้านบาท แต่ในการใช้เงินตรงนี้เราต้องขออำนาจจากทางสภาฯ ว่าเห็นด้วยไหมในการที่จะทำตรงนี้ หากสภาฯไม่เห็นด้วยเราก็ไม่สามารถทำได้ครับ แต่วันนี้ที่ผมได้ออกมาจัดเวทีประชาคมเพื่อความเหมาะสมในโครงการที่ผมจะทำ ส่วนจะทำเลยไหมอย่างที่ท่านสำคัญถาม ผมก็ต้องรอเสนอสภาฯก่อนครับ ทำแล้วจะกระทบกับศาลเจ้าพ่อไหม ขนาดของอาคารตลาดหลักใหม่นี้มี ขนาด ๑๖ x ๒๔ เมตร เท่ากับอาคารตลาดหลังเดิม ไม่กระทบกับบริเวณการจัดกิจกรรมต่างๆบริเวณ

หน้าศาลเจ้าพ่อศรี ออาคารเป็นลักษณะทรงเดียวกับอาคารหลังเก่าศรี หลังคาซ้อนกันศรี เพื่อระบายอากาศ พื้นล่างเรายกระดับขึ้น ๓๕ เซนติเมตร มีคอนกรีตให้พ่อค้าแม่ค้าให้นั่งเป็นสัดส่วนเพื่อความ เป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด และทางท่านสำคัญถามในเรื่องโครงการเกี่ยวกับเรื่องคลองน้ำผมมีแผนปี ๖๘ มีในส่วนการพัฒนาของท่าสูบน้ำวังมะเกลือศรี ทุกเรื่องที่ผ่านมาผมยอมรับฟัง ขอขอบคุณที่ทุกท่านใส่ใจในการพัฒนาชุมชนของตนเอง มีอะไรข้อใจอีกไหมศรีขนาดของตลาดมีโครอย่าเพิ่มเติมอีกไหมศรี ใน ส่วนของตลาดผมตอบคำถามศรีถ้วนนะศรี ขอขอบคุณศรี

**นางศุภรศมี มิลินคณาพัฒน์**

**รักษาการ ปลัด อบต.**

- ในส่วนพื้นที่และขนาดของตลาดเข้าใจกันแล้วนะคะ อาคารไม่ได้ขยายพื้นที่เยอะมากไม่กระทบ ต่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ แน่นอนคะ หากท่านใดไม่เข้าใจถามใหม่ได้นะคะ

**นายมนัส หาญรบ**

**ประธานสภา อบต.หนองบัวบาน**

- เรียนท่านนายก ท่านหัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง บัวบาน ท่านผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องตำบลหนองบัวบาน กระผมในนามตัวแทนของสมาชิกสภาตำบลหนอง บัวบาน ผมยังไม่เข้าใจอยู่จุดหนึ่งในการประชามย์ในวันนี้ เพราะว่าอาคารตลาดหลังที่จะสร้างนี้ พวกผมอนุมัติ ก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในงบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท และจะมาสร้างซ้อนทับกันได้ยังใศรี ผมอยากถามว่า ในเมื่ออาคารหลังนั้นฝ่ายสภาตำบลหนองบัวบาน ได้กันเงินไว้ก่อสร้างในจำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ก่อสร้างแล้วจะมาก่อสร้างอาคารหลังใหม่ในราคา ๒ ล้านบาทได้ยังไง ชาวบ้านได้สอบถาม กระผมมา ผมจึงนำเรื่องเข้ามาชี้แจงในวันนี้ศรี ผมจะได้นำเรียนชาวบ้านได้อย่างชัดเจนศรี เพราะว่าอาคาร หลังเดิมก็ยังอยู่ในระบบอยู่ศรี วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ เงินกันตัวนี้ถึงจะจบไปนะศรี ท่านได้กันเงินไว้ แล้วในการก่อสร้างท่านจะทำอย่างไรต่อไปศรี ผมได้ทราบว่าจะมีหน่วยงานลงมาตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วยศรี ผมกลัวจะเป็นการซ้ำซ้อนกันในการก่อสร้างอาคารนี้ และเรื่องงบประมาณอาคารหลังใหม่จะใช้เท่าใศรีมี การประมาณการราคาเท่าใศรีขอให้ชี้แจงให้ชัดเจนด้วยศรี ผ่านวันนี้ไปก็เข้าสภาเพื่อพิจารณาว่าจะให้ผ่าน หรือไม่ และชาวบ้าน ๒-๓ รายได้เข้าไปปรึกษาผมว่าทางด้านเกษตรยังไม่พัฒนา ทำไม่ถึงพัฒนาแต่ตลาด ขอ ผাগเรื่องไว้ด้วยศรี ขอขอบคุณศรี

- และอาคารหลังใหม่นี้ แบบอาคารจะเป็นเหมือนอาคารตลาดสดเทศบาลหนองบัวใหญ่ไหมศรี ถ้าเป็นแบบอาคารตลาดสดเทศบาลหนองบัวใหญ่ ผมเกรงว่าจะมีปัญหาคือ มีนกมาอาศัยอยู่ แต่ถ้าเป็นโดม แบบอาคารเดิมนกจะไม่มีเข้าไปอยู่ศรี ผมขอฝากไว้ด้วยนะศรีในจุดนี้ พี่น้องจะเห็นชอบหรือไม่เป็น ขึ้นตอนต่อไปศรี ขอขอบคุณศรี

**นางเตือนใจ จุมจัตุรัส**

**ประชาชนตำบลหนองบัวบาน**

- มีเรื่องอยากเรียนท่านนายก ว่าที่มีเงินอยู่ ๘๐๐,๐๐๐ บาทนี้ สร้างต่อเลยได้ไหมคะ ถ้าเราขอ โครงการใหม่มันก็จะล่าช้าไปอีก ประชาชนต้องการหลังคา เวลาฤดูฝน ฤดูร้อนมันลำบากต่อการค้าขายมากคะ ท่านนายก สามารถนำเงิน ๘ แสนที่ท่านมนัสกล่าวไปนำมาทำได้เลยได้ไหมคะ

## นายสุชุม สิ้นสายออ

### นายก อบต.หนองบัวบาน

- ขอบคุณทางท่านประธานสภา โครงการเงิน ๘ แสนตัวนี้ ที่ไม่ได้ทำต่อเพราะเกิดการผิดพลาดจากการประเมินราคา ในส่วนรายละเอียดเป็นทางงานพัสดุ แต่วันนี้เจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้มาด้วย คือจากการที่โครงการพัฒนาตัวนี้ที่ทางท่านประธานสภาได้เกริ่นไว้และเกิดข้อสงสัย และทางหน่วยงานราชการจะมาลงตรวจสอบทางเราพร้อมและยินดีให้ตรวจสอบตามขั้นตอนครับ การทำงานสามารถเกิดข้อผิดพลาดกันได้ครับ แม้แต่พี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองบัวบานก็สามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงานของทาง อบต.ได้ครับ และในส่วน ๘ แสนที่ตกไปนี้ เพราะว่าการ BIDDING ได้ทำไปแล้ว ในกระบวนการของพัสดุ ห้างแรกที่มา BIDDING ประมาณ ๗ แสนกว่า แต่เกิดการปลอมแปลงเอกสารเราก็ปิดตกไป ห้างที่สองเข้ามา BIDDING เกือบ ๘ แสนแต่ไม่มาเซ็นสัญญาเนื่องจากทำแล้วขาดทุน ซึ่งเป็นการยอมรับว่าการประมูล BIDDING ตรงนี้เขาได้ดูแบบซื้อแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ไปแล้ว เมื่อเขาไม่ได้มาเซ็นสัญญา และทางเราได้ทำหนังสือทวงถามไปหลายแล้วครับ ทางเราก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบราชการที่จะเป็นผู้ทำงาน โครงการตัวนี้ยังเป็นเชิงนโยบายตามที่ได้อธิบายไปครับ ผมมองเห็นความจำเป็นของตลาดและถามว่าเงิน ๘ แสนบาท ทำต่อเติมหลังคาได้ไหม เพราะมันร้อน แบบอาคารใหม่ช่างได้ใช้วิชาช่างคำนวณแบบได้อย่างชัดเจน คำนึงความปลอดภัยของโครงสร้าง ป้องกันแดด ป้องกันลมให้ท่านเรียบร้อย ผมได้อธิบายคร่าว ๆ ตามระเบียบพัสดุ ผมมีเจตนาที่จะพัฒนาหมู่บ้าน อาจจะช้าหรือเร็ว ก็ขอเป็นตามขั้นตอนและระยะเวลาเป็นตัววัดครับ ผมขอความคิดเห็นที่ต่าง เพื่อรับฟังและแก้ไข ขอให้อยู่ในทางที่ถูกต้องแค่นั้นครับ ขอขอบคุณครับ

## นายอุดมศักดิ์ สุขนาแซง

### ประชาชนตำบลหนองบัวบาน

- กราบเรียนท่านนายก เจ้าหน้าที่ และพี่น้องชาวตำบลหนองบัวบาน กระผมนายอุดมศักดิ์ สุขนาแซง พ่อค้าที่ตลาดสดบ้านหนองบัวบาน ในส่วนของอาคารใหม่ผมเห็นดีด้วย ผมอยากทราบว่าตรงเพิงข้างริมสระน้ำ ที่เราเคยคุยกันที่ประชุมคณะกรรมการตลาดอยู่ อบต. จะมีการดำเนินการอย่างไร ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนครับ แบบจะก่อสร้างมีรูปแบบเพิงเป็นมาตรฐานหรือไม่ ด้วยปัจจุบันต่างฝ่ายต่างมาต่อเติม แต่การต่อเติมทำให้ระดับเพิงหลังคาไม่เท่ากัน จึงทำให้ไม่สวยงามดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และการจัดการร่องน้ำเสียจะมีการจัดการอย่างไร ขอขอบคุณครับ

## นางศุภรัศมี มลิณคณาพัฒน์

### รักษาการ ปลัด อบต.

- ขอขอบคุณค่ะ ก่อนที่ท่านนายกจะได้ตอบคำถาม ขออนุญาตเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางท่านประธานสภาได้ถามไป หลาย ๆ ท่านอาจจะยังไม่เข้าใจ หลาย ๆ ท่านอาจจะได้รับการทราบดีว่าจะมีการก่อสร้างอาคารตลาดสดด้วยงบประมาณ ๘ แสนบาท และการรื้อถอนอาคาร SML ก่อนหน้านี้ไป และที่วันนี้ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จะมีหน่วยงานของ ปปท. จะเข้ามาดูช่วยเราว่าทำไมถึงไม่มีผู้เข้ามารับจ้าง หรือทำแล้วทำไมจึงขาดทุน เพราะฉะนั้นอย่างที่เรานำเรียนให้ทราบไปแล้วเบื้องต้น วันนี้ทางท่านนายกนำนโยบายที่จะพัฒนาหมู่บ้านเรียนให้พี่น้องได้รับทราบ และแสดงความคิดเห็นว่านโยบายที่ท่านนายกนำเรียนเป็นอย่างไร และมีอะไรเพิ่มเติมในนโยบายตรงนี้อีก จะนำไปสู่โครงการและการสร้างอะไรได้บ้างค่ะ ขออนุญาตนำเรียนเท่านี้ก่อน นโยบายตรงนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนที่จะนำไปทำแผนหรือตัวโครงการค่ะ ขอเชิญท่านนายกคะ เรียนเชิญค่ะ

นายสุชุม สิ้นสายออ

นายก อบต.หนองบัวบาน

- ขอขอบคุณ คุณอุดมศักดิ์ อย่างที่เราได้คุยกันไว้ในส่วนของเพิงพ่อค้าแม่ค้าส่วนปิ้งย่างผมจะจัดให้เป็นสัดส่วนและเป็นระเบียบ และตรงนั้นจะเป็นแนววางท่อทั้งหมด เพิงริมน้ำผมจะรื้อทั้งหมดและทำป๊อกลีชขายคาให้เป็นแนวเดียวกันแต่ไม่รบกวนบริเวณขอบสระ ส่วนปิ้งย่างจะอยู่ภายใต้ตัวอาคารหลังใหม่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน ถ้าเกิดมีการประชุมรอบหน้าผมจะนำแบบที่ชัดเจนมาให้ทุกท่านได้ดูครับ ให้ผ่านขั้นตอนเบื้องต้นไปก่อน ถ้าเกิดนำเข้าสภาแล้วผ่านได้ หรือถ้าไม่อนุญาตก็ไม่ทำต่อ วันนี้ผมอยากมาปรึกษาหารือและอยากให้ทุกคนที่ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้จริงๆมาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ผมจะให้เพิงตรงนั้นสะอาดน่าดูอย่างแน่นอนครับ ตรงนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ

นายโสรัช ชาลิ่งษ์

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

- เรียนท่านนายก คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน/กอง เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่าน กระผมนายโสรัช ชาลิ่งษ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ ในนามสภาฯ ตามที่นายกพูดมา ท่านจะใช้งบประมาณจ่ายขาด และงบประมาณจ่ายขาดปีนี้มีอยู่ ๕ ล้านกว่าบาท การสร้างตลาดนี้มันอยู่ในแผนปีงบประมาณปี ๖๖-๖๗ อยู่ มันมีเรื่องติดขัดตามที่ท่านนายกได้นำเรียนให้ทราบไปเบื้องต้น มันจึงไม่สามารถทำได้ในตอนนี้ และเงินจ่ายตรงนี้ก็จะมีมาสร้างอาคารป้องกันฯ ด้วย ผมอยากทราบว่าถ้าเงินตรงนี้มาทำแล้วการพัฒนาแต่ละหมู่บ้านของเราก็มีความเดือดร้อนอยู่ อย่างเช่น ทางการเกษตร หรือถนนสัญจรต่าง ๆ อยากให้นำเงินตรงนี้ไปพัฒนาปัญหาข้างต้นที่กล่าวไปให้มันดีกว่าครับ ขอขอบคุณครับ

นายสุชุม สิ้นสายออ

นายก อบต.หนองบัวบาน

- ขอขอบคุณครับ ครับในส่วนตรงนี้เป็นขั้นตอนทางสภาฯ และโครงการตัวนี้ก็ยังเป็นเพียงแค่นโยบายอยู่ครับ ถ้าพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านต้องการผมก็ได้นำเสนอต่อสภาฯ หากว่าสภาฯ ไม่อนุมัติผมก็จะได้นำเรียนให้พี่น้องได้ทราบครับ มีส่วนไหนเพิ่มเติมอีกไหมครับ

ประชาชนตำบลหนองบัวบาน

- กราบเรียนท่านนายก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชนและพ่อค้าแม่ค้า ผมได้เข้าประชาคมแบบนี้เป็นครั้งแรกและเป็นตัวแทนของพ่อค้าแม่ค้าครับ ตามที่ท่านนายกได้แจ้งมาว่าตลาดรองงบประมาณและรื้อทางสภาอนุมัติ ในระหว่างรื้อนี้ ทางท่านนายกมีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นเกี่ยวกับความเดือดร้อนในฤดูร้อนฤดูฝนให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้มาใช้บริการไหมครับ และร่มที่ใช้กันแดดกันฝนอยู่ปัจจุบันผมก็กลัวจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ครับ และช่วงนี้แดดร้อนมากครับ จึงส่งผลกระทบต่อการค้าขายมากครับ เพราะร้อนก็ทำให้ผู้บริโภคไม่มาจับจ่ายซื้อของ หรือมาซักรีดทำให้ค้าขายไม่ดีครับ เรื่องงบประมาณหรือโครงการอะไรต่าง ๆ มันต้องผ่านสภาตลอดใช้ไหมครับ ชาวบ้านก็มีปัญหาทั้งหมดและเราจะแก้ไขกันอย่างไร ผাগทางท่านนายกช่วยดูแลแก้ไขตามลำดับความสำคัญ เพื่อชาวบ้านพ้นความเดือดร้อนครับ ผাগด้วยครับ ผมก็อยากให้แก้ปัญหาให้กับทางตลาดก่อนครับ ขอขอบคุณครับ

นายสุขุม สีนสายออ

นายก อบต.หนองบัวบาน

- ขอขอบคุณตัวแทนทางพ่อค้าแม่ค้าครับ ครับตัวอาคารใหม่นี้ สามารถป้องกันทั้ง แดด ลม ฝน หมด ตามที่ท่านบอกว่าอยากให้แก้ไขเบื้องต้นตรงนี้ก่อน ส่วนไหนที่พอจะแก้ไขหรือทำได้ก่อนผมจะส่งให้ทาง กองช่างไปสำรวจ สิ่งไหนที่พอจะอำนวยความสะดวกให้พี่น้องผมยินดีรับใช้ ผมขอเวลานะครับ ขอขอบคุณ ครับ ขอให้หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงเรื่องงบประมาณนะครับ เรียนเชิญครับ

นางศุภรัศมี มิลินคณาพัฒน์

รักษาการ ปลัด อบต.

- มีท่านใดจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องตลาดอีกไหมคะ ในเรื่องของงบ ๘ แสนบาทนั้น เราต้องดูก่อน ว่าในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทางหน่วยงานที่มาให้คำแนะนำและตรวจสอบเรานั้นจะสามารถดำเนินการ ต่ออย่างไรได้บ้าง ถ้าสามารถทำต่อได้เราก็จะนำส่วนตรงนั้นมาช่วยดูแลปัญหาเบื้องต้นที่ทางพ่อค้าแม่ค้าเสนอ ปัญหาเข้ามาค่ะ แต่ถ้าหากว่าดำเนินการไม่ได้ท่านนายกก็จะมาพิจารณางบประมาณในส่วนอื่นและให้ทางกอง ช่างดำเนินการตรวจสอบเพื่อแก้ไขให้ค่ะ ขอนำเรียนเรื่องเงินสะสมนะค่ะ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรา มียอดเงินสะสมที่เราสามารถนำมาใช้ได้ ๔ ล้านบาทบาท ซึ่งจำนวนนี้เราได้หักตามข้อกฎหมายไว้แล้ว หักเงินไว้ สำรอง หักเงินในส่วนบุคลากร ส่วนของเงินสมทบ กองทุนกิจการของ อบต.ไว้เรียบร้อยแล้ว นำเรียนให้ทราบ เบื้องต้นค่ะ ในตอนแรกที่เราไม่ได้นำเรียนให้ทราบในเบื้องต้นเพราะว่าเรายังไม่ได้เอานโยบายตรงนี้ไปปฏิบัติ ในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนในข้อบัญญัติแต่ละปีนั้น ทางคณะผู้บริหารร่วมกับสภาฯที่จะนำความ เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนลงในข้อบัญญัติอยู่แล้วค่ะ หากมีปัญหาเร่งด่วนจากพี่น้องประชาชนเราก็จะนำ เงินสะสมตรงนี้เข้ามาพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนค่ะ ถ้าไม่มีใครเสนอหรือสงสัยอะไร ต่อไปขอ เป็นขั้นตอนการสรุปการแสดงความความคิดเห็นในส่วนของอาคารตลาดสดหลังใหม่ นะค่ะ ขอเชิญสืบเอก เตชา คนที นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สรุปประชาคมแสดงความความคิดเห็นโครงการก่อสร้างอาคารตลาดหนองบัว บานได้เลยค่ะ ขอเชิญค่ะ

สืบเอก เตชา คนที

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ในส่วนของการประชาคมประชาคมแสดงความความคิดเห็น โครงการก่อสร้างอาคารตลาดหนอง บัวบาน ได้รับความเห็นจากพี่น้องประชาชนตำบลหนองบัวบานอย่างดีครับ และผมขออนุญาตชี้แจง เพิ่มเติมครับ เดิมแล้วเรามีโครงการก่อสร้างตลาดแล้วด้วยงบประมาณ ๘ แสนบาท ตามที่ทางสภาได้อนุมัติ งบประมาณให้ ทาง อบต.หนองบัวบานนั้นในส่วนของกองคลังก็ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของ ทางราชการ เพราะโครงการ ๘ แสนนั้นอยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทางผู้บริหารได้อนุมัติให้ก่อสร้าง แล้ว แต่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นผู้เสนอราคามา คือผู้รับเหมาที่ชนะครับ อธิบายให้เข้าใจก็คือ ผู้รับเหมา นั้นได้ซื้อแบบจากเราไปเพื่อมาประมูลราคาในการรับเหมาก่อสร้างครับ ห้างแรกคือผู้รับเหมาปลอมแปลง เอกสารก็ปิดตรงไปตามระเบียบราชการ ห้างสองที่ได้เราไปเขาพิจารณาแล้วว่าจะขาดทุนเลยไม่มา เลยเป็น ปัญหาที่ระบบจัดซื้อจัดจ้างผู้รับจ้างไม่มาทำงานเลยไม่เกิดโครงการดังกล่าวขึ้นมา แล้วทาง อบต.หนอง บัวบาน ส่วนของงานพัสดุและกองคลังนั้นก็ได้อำนาจผลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบทางราชการให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทราบ กระบวนการนั้น อบต.หนองบัวบานก็ทำตามขั้นตอน ผมอยากให้คุณแยกส่วนกันเพราะมันเป็น คนละส่วนครับ ยกตัวอย่างให้เห็นเลยครับ อย่างเช่นอาคารโรงพยาบาลจัดซื้อ โรงพยาบาลนี้หนักกว่าของ

พวกเราเลยครับ คือเขามาสร้างแล้วแต่ทำไม่เสร็จ เขาหนีงานและทิ้งงานไปเลยครับ ของเรายังโชคดีที่เขามองว่าขาดทุนแล้วเขาไม่มามันทำให้งบประมาณเรายังอยู่ไม่หายไปไหน เรายังไม่มีการเบิกจ่ายใด ๆ ผมอยากให้มองว่าประเด็นโครงการ ๘ แส่นบาทนั้นเป็นอีกโครงการหนึ่ง ก่อนที่จะมาประชาคมผมก็เข้าพบท่านนายกและสอบถามเรื่องโครงการ ๘ แส่นนี้ และสอบถามทางกองคลังมาก่อน ก็ได้คำถามตามที่ผมกล่าวข้างต้นก็คือเรารายงานและดำเนินการไปตามขั้นตอน รอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบครับว่าเป็นยังไง เราทำประกาศตามระเบียบแล้ว แล้วทำไมถึงไม่มีคนมาซื้อ มันเป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การที่มีลูกค้ามาซื้อผักแล้วบอกเราว่าเอาผักใส่ถุงให้หน่อย แล้วสุดท้ายเขาไม่เอา นั่นละครับเป็นเพราะสาเหตุอะไร แต่ว่าทาง อบต.เราก็คงไม่ได้นิ่งเฉย เราก็คงประสานหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดครับ และทางผู้บริหารก็บอกว่าไม่รู้ว่าเป็นโครงการตัว ๘ แส่นบาทนี้จะไปจบตรงไหน พอมาตรวจแล้วเขาบอกว่ามันเป็นปัจจัยภายนอกไม่สามารถไปบังคับใครมาซื้อได้ เขาก็จะมองว่าเราทำตามระเบียบราชการไหมแค่นั้น เขาก็สรุปในส่วนของตัวเองแล้วก็จะอาจจะยกเลิกไปหรือพับโครงการไปเลยคือไม่สามารถดำเนินการได้ อันนี้คือผมลองวิเคราะห์ดูนะครับ เงิน ๘ แส่นตัวนี้หากไม่ได้ดำเนินการก็จะตกไปเป็นเงินสะสมของ อบต. ครับ

- ที่นี้ทางท่านผู้บริหารก็กลัวมันไม่จบง่ายก็เลยมีนโยบายตัวนี้ที่จะมาพัฒนา และทางผู้บริหารก็ปรึกษากับกองคลังว่าจะทำโครงการนี้จะเอาเงินจากไหนทำได้บ้าง กองคลังได้ชี้ว่ามีในส่วนของเงินสะสมที่จะมาทำได้ครับ เพราะระเบียบในการใช้เงินสะสมเขามีเขียนกันเงินไว้ว่า จะเป็นงบประมาณด้านบุคลากรด้านต่างๆ ถ้าเราเกิดสาธารณภัยพอจะมีเงินมาสมทบในด้านนี้ได้ อันนี้เป็นเรื่องของกองคลังที่ได้ให้ข้อมูลมาครับ

- ที่นี้ถ้าใช้จ่ายเงินสะสม มันจะกลายเป็นโปรเจกใหญ่ทันที มันไม่ใช่งบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณธรรมดา มันคือเงินสะสม พูดยังไงก็ว่าเป็นเงินเก็บของเราครับ ผมแนะนำให้ท่านเวทีประชาคมระดมความคิดเห็น เราไม่สามารถที่จะคิดเองทำเองได้ จึงเป็นที่มาและอยากให้เข้าใจร่วมกันว่าโครงการนั้นเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ครับอาจจะได้ทำใหม่หรือไม่ แต่การวิเคราะห์ของผมมองแล้วว่าโครงการตัว ๘ แส่นบาทนั้นคงต้องโดนยกเลิกไปครับ เพราะว่าด้วยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนั้นมันผ่านมาแล้ว ถ้ามันไม่ได้มันก็ต้องยกเลิกสัญญาลง ตามกระบวนการของมันครับ แล้วใครจะมีความผิดใหม่นั้นต้องไปดูตามข้อระเบียบกฎหมายครับ ถ้าแนวทางพี่น้องเห็นชอบร่วมกันเราก็จะได้นำนโยบายตัวนี้มาทำเป็นแผน ถ้าหากไม่เห็นชอบก็จะได้นำแนวความคิดมาแลกเปลี่ยนกับนโยบายใหม่และปรับใช้กับนโยบายตัวอื่นแทนครับ ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนครับ มาถึงตรงนี้ผมจะได้ขอสรุปว่าพี่น้องประชาชนมีความคิดอย่างไร คิดให้ดี คิดให้รอบคอบนะครับ คิดถึงผลได้ผลเสีย ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงแนวทางไปครับ มันควรจะทำใหม่ หรือควรจะไปทำอย่างอื่นแทน

- และขอตอบคำถามให้คุณสำคัญที่ได้ถาม นายกเข้ามานะครับ ผมจะตอบแทนนะครับ เพราะมันเป็นปัญหาที่เราไม่เข้าใจเรื่องแผน แผนที่หมู่ที่ ๘ เสนอมาจะให้ไปทำตรงนั้นตรงนี้ แผนพัฒนาของท่านมันไม่ได้ตกไปไหนครับ แผนพัฒนามันจะแบ่งรอบเป็นปีงบประมาณ มันขึ้นอยู่กับว่าแผนพัฒนา หมู่ที่ ๑ ในส่วนปีงบประมาณ ๖๗ ไม่จัดทำ พอไปปีงบประมาณหน้าโครงการก็ยังไม่อยู่ครับ สามารถที่จะย้ายโครงการมาปีงบประมาณ ๖๘ ได้ ซึ่งตรงนี้นั้นขึ้นอยู่กับงบและแนวทางการพัฒนาของตำบลหนองบัวบานว่าจะพัฒนาไปตามลำดับความสำคัญจากความต้องการของพี่น้องประชาชนครับ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับงบประมาณเงินสะสมและโครงการตลาดนะครับ การดำเนินงานคนละอย่างกันครับ ผมอธิบายให้เข้าใจชัดเจนเข้าใจร่วมกันครับ

- เรื่องหลังคานะครับ มันเป็นโครงสร้างพื้นฐาน การจะทำหรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนั้น มันก็ต้องเป็นตัวโครงการพัฒนา มันก็ต้องผ่านการเขียนโครงการจากกองช่าง เข้าแผนพัฒนา ผ่านสภา ถ้าจะเอาหลังคา ปีนี้ยังไม่ได้ครับ แต่ถ้าจะนำแสนกันแดดมาทำเบื้องต้นพอได้อยู่ครับ ถ้าจะเอาเป็นมาตรฐานเลย

มันจะต้องเป็นไปตามแบบและขั้นตอนการดำเนินตามแนวทางการใช้งบประมาณครับ ผู้บริหารอยากทำให้แน่นอนอยู่แล้วครับ

- ผมจะสรุป คือ ผมจะขอมติให้พี่น้องยกมือ ด้วยความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับนโยบายนี้ เราก็จะได้นำข้อมูลไปดำเนินการต่อว่านโยบายนี้ควรจะไปในทิศทางใดต่อครับ

- ท่านใดที่มีความคิดเห็นที่สอดคล้อง และอยากให้พัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารตลาดหนองบัวบานขอให้ท่านยกมือครับ ทั้งหมด ๖๒ คนครับ ประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ครับ

- ท่านใดที่ไม่มีความคิดเห็นที่สอดคล้อง และอยากให้พัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารตลาดหนองบัวบาน ที่ไม่ขอให้ทำเลย ขอให้ท่านยกมือครับ ที่เหลือไม่มีใครยก แสดงว่าที่เหลืองดออกเสียงนะครับ

- ทางเราจะนำผลการสรุปของนโยบายตรงนี้ไปทำเป็นผลสรุปอีกครั้งหนึ่งครับ แนวทางที่พี่น้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็นพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารตลาดหนองบัวบาน จะดำเนินการต่ออย่างไร และดูหน่วยงานที่จะมาตรวจสอบโครงการ ๘ แขนงบาทนี้ด้วยครับ ว่าจะได้ดำเนินการไปในทิศทางใด ทางเราจะดำเนินการให้เป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากที่สุด ขอขอบคุณครับ

**นางศุภรศมี มิลินคณาพัฒน์**

**รักษาการ ปลัด อบต.**

- ขอขอบคุณค่ะ ที่นี้เรามาต่อการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทุก ๆ ท่านก็อยากทราบรายละเอียดแล้วใช่ไหมคะ ในส่วนนี้พันจ่าตรี ไมตรี คำทวิ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก็จะมาเล่าถึงความจำเป็นอย่างไร มีความสำคัญแค่ไหนที่จะรู้อาคารสภาเดิมเพื่อที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารป้องกันตรงนั้น จะให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยไหมหรือไม่ และจะได้นำความคิดเห็นของท่านไปสู่กระบวนการต่อไปค่ะ ตัวนี้ก็ยังเป็นนโยบายเหมือนเดิม เชิญพันจ่าตรี ไมตรี คำทวิค่ะ

**นายสุชุม สีนสายอ**

**นายก อบต.หนองบัวบาน**

- ขออนุญาตแทรกพันจ่าตรี ไมตรี คำทวิ ก่อนนะครับ ขออนุญาตนำเรียนนะครับ การใช้จ่ายเงินสะสมตรงนี้ ผมไม่ได้นำมาทำตลาดหรืออาคารป้องกันทั้งหมด ตรงนี้อยู่ในความอนุเคราะห์ของสภาฯ อยากให้พี่น้องได้เข้าใจกันนะครับ และต่อไปเชิญพันจ่าตรี ไมตรี คำทวิ นำเรียนเรื่องอาคารป้องกัน ความจำเป็นที่ให้แก่พี่น้องโดยตรง บางคนอาจจะได้ใช้บริการรถกู้ชีพของเรา ว่ามีความจำเป็นไหม สำคัญไหม ทุกวันนี้ความรวดเร็วต่อการบริการสามารถบรรเทาเหตุร้ายต่าง ๆ ได้ เชิญพันจ่าตรี ไมตรี คำทวิ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำเรียนชาวบ้านครับ

**พันจ่าตรี ไมตรี คำทวิ**

**นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

- เรียนท่านนายก ท่านคณะผู้บริหาร ท่านประธานสภาฯ สมาชิก ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องชาวบ้านหนองบัวบานทุกคนครับ ผมพันจ่าตรี ไมตรี คำทวิ ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน สำหรับผมรับผิดชอบงานสาธารณภัยทุกอย่าง ผมต้องขอเล่าก่อนครับ ผมมาอยู่หนองบัวบาน ๑๖ ปี ชุดบริหารทั้งหมด ๔ ชุด งานป้องกันพัฒนาทุกสมัยครับ ท่านจะเห็นอาคารป้องกันหลังปัจจุบันของผม จะเห็นได้ว่าพื้นที่คับแคบ และมีรถกู้ชีพ รถน้ำ ซึ่งรถกู้ชีพไม่มีรมสำหรับจอดรถกู้ชีพครับ หลักการผมอยากมาอยู่ใกล้ชุมชน ผมลองให้ทีมงานผมวิ่งจาก อบต. ถึง ที่เกิดเหตุ บ้านหนองคู ใช้เวลา ๘ นาที หัวใจคนเราหยุดเต้น ๔ นาที ถ้ามัวช้าไหมครับ แล้วจะเกิดอะไรขึ้น เวลาไปขอน้ำผมก็ต้องขับรถออกไป

ที่ อบต. หรือขอให้รับผู้ป่วยต่าง ๆ หากมาสร้างที่นี้ตรงสภาหลังเก่าอยู่ใกล้ขึ้นการเดินทางก็จะสะดวกและรวดเร็ว ผมขอถามความคิดเห็นถ้าหากมาอยู่ตรงนี้นั้นทำให้เร็วมากขึ้นใช่ไหมครับ วันนี้ผมมาขอความคิดเห็นเพื่อเอาไปเข้าสภา และขอสภา สภาคือใคร ก็คือตัวแทนของพี่น้องทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน หลักการที่จะสร้างตรงที่คืออยากช่วยเหลือพี่น้องหนองบัวบาน สำหรับเรื่องอื่นที่อยากให้ผมช่วยเหลืออะไร เราค่อยมาคุยกันเรื่องอื่น ๆ ครับ สำหรับผมมีเรื่องนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ

### **นางศุภรศมี มลิณคณาพัฒน์**

**รักษาการ ปลัด อบต.**

- ทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เราก็จะให้ท่านแสดงความคิดเห็นเลยนะคะ มีอะไรที่จะเสนอเห็นด้วยไหมหรือไม่เห็นด้วย มีอะไรจะเพิ่มเติมไหม ยกมือได้ค่ะ

### **ประชาชนตำบลหนองบัวบาน**

- กราบเรียนท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผมยกมือเพราะผมอยากแสดงความคิดเห็น ผมมองเห็นคุณค่า มองเห็นประโยชน์ มองเห็นอะไรหลายๆอย่าง สำหรับทีมงานชุดนี้ ตั้งแต่ยุคโควิดครับ ถ้าไม่มีทีมงานชุดนี้ ญาติพี่น้องอาจจะเสียชีวิตไปแล้วครับ เพราะไม่ได้กลับบ้าน ทีมงานป้องกันเป็นประโยชน์ที่สุดเลยครับ ดูแลเรื่องสาธารณสุขทุกด้านให้กับชาวบ้านตำบลหนองบัวบาน และเห็นดีด้วยที่จะมาสร้างตรงนี้ เพื่อจะได้ช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วครับ ทุกชีวิตนั้นมีค่าครับ ถ้ามีการก่อสร้างอาคารผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง ถ้าเป็นไปได้อยากให้เพิ่มรถกู้ชีพอีกสักคันครับ เพราะหมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านใหญ่ครับ อย่างวันนั้นเรามี ๒ เหตุการณ์ในเวลาเดียวกัน พอมีอยู่คันเดียววิ่งไม่ทัน เห็นใจคนขับครับ ขอขอบคุณครับ

### **นายรัตนะ ยันบัวบาน**

**ประชาชนตำบลหนองบัวบาน หมู่ที่ ๙**

- กราบเรียนท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านหัวหน้านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผมมีความยินดีด้วย ผมก็เป็นสมาชิก อปภร.ตำบลของเรา และผมก็ไม่ได้เข้าข้างพวกกันเองครับ เวลาปฏิบัติหน้าที่ในเทศกาลต่าง ๆ เวลาพี่น้องประชาชนเดินทางมาจากทางไกล มาจอดถาม มาขอเข้าห้องน้ำผมก็ลำบากใจทางเข้าห้องน้ำ ไหนจะห้องน้ำไม่มีไฟ ผมก็อายเขาครับ ในก่อสร้างอาจจะได้เร็วหรือไม่ ผมก็อยากให้พี่น้องได้ทราบร่วมกันครับว่าเวลาปฏิบัติงานมันคอยข้างลำบากครับ ผมอยากให้โครงการตัวนี้มากครับ ผมในฐานะ อปภร. ก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกันแสดงความคิดเห็นไปในทางบวก เพื่อจะได้มีโครงการก่อสร้างตัวนี้ให้อำนวยความสะดวกแก่ทุกคนครับ ขอขอบคุณครับ

### **นายสุชุม สิ้นสายอ**

**นายก อบต.หนองบัวบาน**

- ในส่วนอาคารป้องกันมีใครจะเสนอแนะความคิดเห็นอีกไหมครับ ตามความคิดเห็นของชาวบ้านในส่วนอาคารป้องกันเจตนารมณ์ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน สมัยก่อนที่ผมได้ทำงานกู้ภัยที่ในเมืองชัยภูมิ ผมเห็นความลำบาก สมัยก่อนไม่มีค่าตอบแทนเลยครับ สมัยนี้อาจจะมีบ้างครับ และทางทีมงานจำไม่ตรีท่านก็ดูแลลูกน้องอย่างดีเสมอมา แม้กระทั่งทาง อปภร. ผมได้ร่วมกิจกรรมและเห็นความเข้มแข็ง และอีกกลุ่มหนึ่งที่ผม

ไม่ละเลยคือกลุ่มทีมงาน อสม.ที่เกี่ยวกับชาวบ้านโดยตรงที่เป็นสาธารณสุขพื้นฐานโดยตรง ผมจะได้ข้อสรุป  
เลยครับ มีใครไม่ยากให้สร้างใหม่ครับ

**นางศุภรศมี มลิณคณาพัฒน์**

**รักษาการ ปลัด อบต.**

- ตรงนี้การดูแลพื้นฐานของเราโดยตรงเลยคะ หลาย ๆ ท่านก็มองเห็นความสำคัญ หลาย ๆ ท่าน  
ก็คงคิดว่า แล้วถ้า รื้อ กศน.แล้ว กศน.จะไปอยู่ตรงไหนคะ วันนี้มีคุณครู กศน.มาด้วย เรียนเชิญคุณครูคะ

**ตัวแทนคุณครู กศน.ตำบลหนองบัวบาน**

- เรียนท่านนายก ท่านคณะผู้บริหาร ท่านประธานสภาฯ สมาชิก ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องชาวบ้าน  
หนองบัวบานทุกคนคะ พอที่ว่า กศน.ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน ตั้งแต่  
พ.ศ. ๒๕๕๓ และทาง อบต.ได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ด้านนอก และที่เดิมก็วางเปล่า กศน.ก็เลยได้อาศัยอยู่ ดูแล  
รักษาให้ กศน.ก็ทำผ้าป่าได้โครงหลังคาและต่อเติมไปทางด้านข้างใหม่ ปัญหากระทบมาเรื่อย ๆ ในช่วง ๕-๖ ปี  
มานี้ ในเรื่องการระบายน้ำ พื้นที่อาคารของเราเป็นพื้นที่ที่ระบายน้ำคะ ถ้าเกิดว่าฝนตกมาติดต่อกัน ๕ ชั่วโมง  
น้ำไม่มีที่ไปก็เกิดน้ำท่วม ทำให้ของเสียหายไปหมดคะ ตัวโครงสร้างก็ผุพัง ห้องน้ำก็ไม่สะดวก ทาง กศน.เคยเอา  
งบประมาณฝีมือมาทำห้องน้ำแยกชายหญิงแล้วคะ แต่ห้องน้ำตรงนี้ก็ถูกดินไหลเข้ามาเรื่อยๆก็เลยใช้ไม่ได้แล้วคะ  
ถ้าเกิดการพัฒนาในการก่อสร้างอาคารป้องกันนี้ ตรงนี้เคยคุยกับนายกนานแล้วคะว่าทำไมไม่พากันออกมาอยู่  
ตรงนี้เวลาเกิดเหตุก็จะได้สะดวกในการบริการคะ หากเกิดการรื้อถอนท่านนายกก็ถามว่าจะไปอยู่ด้วยไหม ถ้า  
ไปอยู่ อบต.ชั่วคราวก็ได้คะ แต่ก็ต้องกลับมาสอนเด็กๆในพื้นที่ แต่ก่อนเข้ามาสอนในวัด เด็กก็ไม่มาเรียนเลย  
คะ ทาง กศน.ได้ตั้ง สนช.ตามหมู่บ้านก็ยังไม่มีเด็กมา จนได้เปลี่ยนมาเป็นระบบการสอนออนไลน์แทนคะ ยิ่งไม่  
ออกไป แต่เวลาสอบก็พากันออกมาสอบอยู่คะ และที่นี้ก็อยากถามพี่น้องว่าถ้าทางท่านนายกจะขอรื้อถอนแล้ว  
ทำอาคารใหม่ พี่น้องชาวบ้านจะหวง กศน.ไหมคะ แต่ทางท่านนายกก็ใจดีคะท่านบอกว่าหากประชาคมรื้อถอน  
ได้ ท่านก็จะเหลือที่ไว้ให้สร้างอาคาร กศน.คะ แต่ กศน.ก็จะทำการขอผ้าป่าจากชุมชนเพื่อสร้างอาคารด้วยคะ  
และก็จะมีการพัฒนาอาชีพหรือของอื่นๆพอมาช่วยได้อีกคะ พวกหนูเป็นกรมเล็กๆกรมส่งเสริมการเรียนรู้  
โรงเรียนรัฐพัฒนาไปเรื่อย ๆ คะ กศน.จะมีการพัฒนาแค่พัฒนาการเรียนรู้นะ งบการสร้างอาคารจะไม่มีคะ ส่วน  
เรื่องห้องน้ำที่มาใช้ไม่สะดวกก็ต้องขอภัยด้วยนะคะ ผากเรื่องการศึกษาให้กับพี่น้องไว้ด้วย สำหรับลูกหลานที่  
ไม่ไป ขอความกรุณาบังคับให้ไปเรียนให้จบการศึกษาขั้นพื้นฐานกันด้วยนะคะ ยิ่งไม่ไปเรียน เขาก็ยังไม่มา  
เรียน กศน. ครู กศน.ใจดีมาก ๆ นะคะ หลอกล่อเอาทุกทางเพื่ออยากให้จบการศึกษาคะ บางคนเด็กเล็กๆก็พก  
บุรีไฟฟ้ามารดด้วย ผากผู้ปกครองด้วยนะคะ ถ้ามีการรื้อถอน ทาง กศน.ขอทำผ้าป่า ทาง กศน.ก็จะขอรวบรวมที่  
น้องชาวตำบลหนองบัวบานอีกรอบ ขอขอบพระคุณทางท่านนายกที่ได้ให้มาพูดคุยพบปะกับพี่น้องชาวบ้าน  
ขอขอบคุณคะ

**นายสุชุม สิ้นสายอ**

**นายก อบต.หนองบัวบาน**

- ขอขอบคุณคุณครู กศน.ครับ ในเรื่องของทางการศึกษาผมไม่ถนัดตั้งแน่นอนครับ เด็กนอกระบบ  
คือเด็กที่ไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เด็กชายผมก็จบจาก กศน.ของเรา ผมถึงมองเห็นความสำคัญครับ ถ้าสภาฯ  
มีการอนุมัติก่อสร้างจริงๆ ผมจะให้ กศน.ไปอาศัยที่ อบต.ของเราครับ แต่สถานที่ที่จะสร้างใหม่มีความ  
กว้างขวางเราคิดว่าตึกดูว่าตรงไหนเหมาะสม การก่อสร้างอยู่ประมาณ ๒ ล้านกว่าบาท ตามที่กองช่างได้

ประเมินราคาไว้ แล้วคอยมาดูกันนะครับว่าตรงไหนเหมาะสมและแชร์กันอยู่ ผมไม่ใช่เจ้าของพื้นที่ เงินทุกบาท เป็นเงินภาษีของประชาชนทุกคนมีส่วนแย้งได้ครับ ก่อนหมดวาระผมอาจจะขอผ้าป่าขอรถตู้ให้กับป้องกันฯ เพื่อบริการชาวบ้านครับ ขอมติได้เลยนะครับ

## สิบเอก เตชา คนที

### นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ในส่วนของการก่อสร้างอาคารป้องกันฯ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังที่ไปที่มา และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไปแล้วนะครับ ผมก็ขอมติการรับรองในการประชุมครั้งนี้ ขอการรับรองด้วยการยกมือครับ ท่านด้วยที่เห็นด้วยขอให้ยกมือขึ้นนะครับ แลต่อไปขอเสียงที่ไม่เห็นด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

- การประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายที่จะพัฒนาโครงการตำบลหนองบัวบานซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอาคารตลาดหนองบัวบานและการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังจากที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนและรับฟังความคิดเห็นแล้ว

- ส่วนของโครงการก่อสร้างอาคารตลาดหนองบัวบาน มีเสียงการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องที่เข้าร่วมประชุมประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นคือผู้ไม่ประสงค์ออกความคิดเห็น และไม่มีผู้คัดค้านครับ

- ส่วนการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เสียงการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องที่เข้าร่วมประชุมประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ มีผู้คัดค้าน ๑ เสียง ครับ

- ตรงนี้จะเป็นข้อมูลจะนำไปวิเคราะห์แนวทางว่าเสียงสนับสนุนของพี่น้องประชาชนและข้อกฎหมายเราจะสามารถดำเนินงานโครงการต่อไปในทิศทางใดนะครับ นี่จะเป็นเพียงแค่อ้อมูลเบื้องต้นที่จะมีผู้ผิดชอบในสำนัก/กอง กองช่าง กองสาธารณสุขฯ หรือแม้สำนักปลัด กองคลังที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในแผนงานโครงการต่อไปๆครับ พวกเราจะระดมความคิดเห็นและข้อมูลตรงนี้ไปเสนอเข้าการบริหารจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่น เราจะมาดูข้อมูลที่ได้รับมาว่าจะสามารถพัฒนาเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ไหม ถ้าได้เราก็จะดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการยกร่างโครงการ ๒ โครงการนี้ขึ้นมาจัดการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นถาวรกระบวนกรแผนเพิ่มเติม กระบวนกรก็คือ คณะกรรมการแผนยกร่างแผนเสร็จเรียบร้อย ก็จะผ่านแผนพัฒนาท้องถิ่นครับ หลังจากเห็นชอบจากคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จะผ่านกระบวนกรประชุมพัฒนาท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผมจะดำเนินการประชุมที่เดิมเรานี้ละครับ ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่ถ้าเราจะทำ เราจะทำตามกระบวนกรแผน เราจะมาประชุมว่าจะให้แผน/โครงการผ่านไหม ถ้าไม่ผ่านก็จะกลับมาทบทวนใหม่ ถ้าผ่านแล้วก็จะให้ผู้บริหารเสนอเข้าสภา เพื่อให้สภานั้นให้ความเห็นชอบ สภาก็จะพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ตามขั้นตอนว่าถูกต้องไหม พอผ่านกระบวนกรตัวนี้ไปก็จะประกาศเป็นแผนพัฒนาครับ พอเป็นแผนพัฒนาถ้าหาก ณ วันนั้นยังมีงบประมาณที่จะดำเนินการได้ ทางท่านผู้บริหารก็จะมาพิจารณา สำหรับวันนี้สรุปประเด็นขั้นต้นที่จะนำข้อมูลไปเสนอคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อยกร่างแผนตามขั้นตอน และยังเหลืออีกหลายขั้นตอนครับ และผมขอยกเวทีให้กับหัวหน้าสำนักปลัด เพราะว่ามันก็จบขั้นตอนสำหรับวันนี้แล้วครับ สำหรับผมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของพี่น้องครับ ขอขอบคุณครับ เรียนเชิญหัวหน้าสำนักปลัดครับ และท่านผู้บริหารกล่าวผิดชอบคุณครับ เรียนเชิญครับ

นางศุภรัศมี มิลินคณาพัฒน์

รักษาการ ปลัด อบต.

- ในเรื่องการแสดงความคิดเห็นในวันนี้ก็จบลงไปด้วยดีค่ะ พ่อแม่พี่น้องมีเรื่องหนักอกหนักใจหรือเพิ่มเติมอีกไหมค่ะ แจ้งได้ตอนนี้เลยคะ ขอกล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ หากมีเรื่องใดผิดพลาดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้คะ เรื่อง กศน.ไม่ต้องตกใจกันนะคะ อยู่ไปก่อน เรายังได้รื้อถอนง่าย เพราะยังต้องผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอนคะ ขอเชิญท่านนายกกล่าวปิดขอบคุณคะ เรียนเชิญคะ

นายสุขุม สิ้นสายออ

นายก อบต.หนองบัวบาน

- ขอบพระคุณชาวบ้าน ผู้นำชุมชนทุกท่านที่เสียสละเวลาของท่าน มาร่วมฟังและแสดงความคิดเห็นโครงการพัฒนาที่เกี่ยวกับความต้องการของชาวบ้าน เงินทุกบาททุกสตางค์ก็เป็นเงินของประชาชน ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง เงินทุกอย่างต้องคุ้มค่าตามเจตนารมของทุกท่าน สิ่งที่ดีก็เชิดชูให้กันหรือสิ่งที่ไม่ดีก็ตักเตือนกัน เสนอแนะให้กัน เพื่อให้ตำบลหนองบัวบานของเราพัฒนายิ่งขึ้นไป สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณครับ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ ศุภรัศมี มิลินคณาพัฒน์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางศุภรัศมี มิลินคณาพัฒน์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ สุขุม สิ้นสายออ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสุขุม สิ้นสายออ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวบาน

